

BÀI HỌC 7

CHIA SẺ LỜI CHÚA



CÂU GÓC: “Lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống rãnh, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó” (Ê-sai 55:11).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Thi thiên 119:105; Giê-rê-mi 23:29; Hê-bơ-rơ 1:1-3; 2 Ti-mô-thê 3:14-17; 4:2; 1 Giăng 1:7-9, Truyền đạo 3:1.

Khi chúng ta làm chứng, chúng ta nói về Đức Chúa Giê-su. Nhưng nếu không có Kinh Thánh thì chúng ta sẽ biết gì về Đức Chúa Giê-su? Trong thực tế, nếu không có quyển Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết bao nhiêu về cuộc đấu tranh vĩ đại giữa thiện và ác, về tình yêu của Đức Chúa Trời, sự ra đời, đời sống, chức vụ, cái chết, sự phục sinh và tái lâm của Chúa chúng ta?

Mặc dù thiên nhiên tiết lộ sự uy nghi và quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng nó không tiết lộ kế hoạch cứu rỗi. Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giê-su là “Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9). Tuy nhiên, nếu không có Lời Chúa để giải thích đầy đủ lẽ thật thiêng liêng, thì sự mặc khải của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta sẽ rất hạn chế. Lời Chúa được viết xuống là mặc khải rõ ràng nhất và đầy đủ nhất về Đức Chúa Giê-su hay Lời hằng sống.

Mặc dù các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nghiên cứu Lời Chúa, nhiều người hiểu sót bức thông điệp chính. Đức Chúa Giê-su nói: “Các người dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy” (Giăng 5:39). Hiểu một cách đúng đắn, mọi lời dạy dỗ của Kinh Thánh đều phản ánh vẻ đẹp của nhân vật Giê-su. Khi chúng ta chia sẻ Lời Chúa, mục tiêu chính của chúng ta không phải để chứng minh rằng chúng ta đúng và người khác sai; nhưng là để tiết lộ Đức Chúa Giê-su trong mỗi khía cạnh của lẽ thật mà chúng ta chia sẻ.

1. HÌNH BÓNG VỀ LỜI CHÚA

Đọc Thi thiên 119:105; Giê-rê-mi 23:29; Lu-ca 8:11 và Ma-thi-ơ 4:4. Năm hình bóng nào được dùng để mô tả Lời Chúa trong những đoạn này? Tại sao bạn nghĩ năm hình bóng này đã được chọn để tượng trưng cho Lời của Đức Chúa Trời?

Các biểu tượng khác nhau được sử dụng trong các câu Kinh Thánh ở đây để mô tả một số nhiệm vụ chính của Lời Chúa. Khi chúng ta chia sẻ Kinh Thánh với người khác, Lời Chúa giống như một ánh sáng chiếu rọi trên sự sống. Đức Chúa Giê-su, “ánh sáng của thế gian”, phá vỡ bóng tối do sự hiểu lầm của thế nhân về chân tướng của Đức Chúa Trời và cái bản chất của cá tính Ngài. Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa để soi sáng tâm trí bị tối tăm bởi sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời.

Theo tiên tri Giê-rê-mi, Lời Chúa giống như lửa và búa. Nó tiêu hủy căn bã tội lỗi trong cuộc đời chúng ta và làm mềm trái tim chai đá của chúng ta. Khi chúng ta giúp người ta nhìn thấy trong Kinh Thánh sự vinh quang quảng đại của Đức Chúa Giê-su, trái tim cứng rắn của họ sẽ tan vỡ đi và ngọn lửa tình yêu của Ngài tiêu hủy hết mọi rác rến ích kỷ, tham lam, ham muốn và vị kỷ trong lòng họ.

Lời Chúa cũng được ví như hạt giống. Đặc điểm chính của hạt giống là mang mầm sự sống. Hạt giống cần thời gian để nảy nở. Không phải tất cả các hạt nảy mầm cùng một lúc. Không phải tất cả các cây cỏ mọc lớn nhanh bằng nhau. Nhưng trong điều kiện thích hợp, sự sống trong hạt giống đâm chồi xuyên qua đất để trôi lên một đời sống mới vẫn đang phát triển âm thầm. Rồi theo thời gian tùy ý Chúa, nếu người nghe đáp lại lời thúc giục của Đức Thánh Linh, hạt giống sẽ trở thành một vụ mùa cho vương quốc của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Giê-su ví lời Ngài như bánh cho sự nuôi dưỡng. Như nhiều người trong chúng ta biết, hiếm món nào ăn vào thỏa mãn bằng một ổ bánh mì ngon. Lời Chúa thỏa mãn cơn đói của linh hồn và nuôi dưỡng những khát khao tâm linh trong nội tâm chúng ta. Khi bạn chia sẻ những lời hứa trong Lời Chúa với tha nhân và giúp họ khám phá ra rằng Đức Chúa Giê-su là Lời Hằng Sống, cuộc sống của họ sẽ được biến đổi bởi thiện tính của Ngài, sẽ say mê tình yêu của Ngài, kinh ngạc trước ân điển của Ngài và thỏa lòng trước sự hiện diện của Ngài.

Một lần nữa, hãy suy nghĩ về những sự thật mà chúng ta chỉ biết được nhờ Kinh Thánh. Ý thức này nhắc nhở chúng ta thế nào về thái độ nên trân quý những gì Thánh Kinh dạy bảo chúng ta?

2. NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

So sánh Hê-bơ-rơ 1:1-3; 4:12 và Thi thiên 33:6, 9. Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về quyền năng của Lời Đức Chúa Trời?

Lời Chúa là Lời Hằng Sống, chứa đựng năng lực vô biên để hoàn thành những công trình mà chính Lời đã tuyên bố. Lời nói của con người có thể nói về những chuyện hiện tại, nhưng lời Đức Chúa Trời nói về những chuyện chưa được thực hiện nhưng sau đó được Ngài tạo ra bằng quyền năng của lời Ngài. Lời Chúa là một Lời có năng lực sáng tạo. Lời có âm thanh phát ra từ miệng Ngài có năng lực tạo ra mọi thứ mà Lời đã tuyên bố.

Trong câu chuyện Sáng thế của sách Sáng thế Ký chương 1, cách diễn đạt “Đức Chúa Trời phán” được lặp lại nhiều lần (Sáng thế Ký 1:3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Những lời tuyên bố của Đức Chúa Trời mãnh liệt hơn vũ bão đến nỗi khi Ngài phán thì đất khô liền xuất hiện, cây cỏ đâm chồi, bông hoa nở rộ, trái trĩu nặng cành và thú vật chạy nhảy tung tăng.

Có một từ tiếng Hê-bơ-rơ rất lý thú được sử dụng trong Sáng thế Ký 1 cho hoạt động sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đó là từ *bara*. Trong hình thức đặc biệt ở đây, nó được dùng cho hoạt động của Đức Chúa Trời để tạo ra một thực thể từ hư không. Động từ này chỉ được sử dụng khi Đức Chúa Trời là chủ ngữ, ấy là, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể “*bara*”, và Ngài làm như vậy bằng sức mạnh của lời nói của Ngài.

Đức Chúa Trời không chỉ tạo dựng trời đất vạn vật bằng quyền năng của lời Ngài, mà Ngài còn duy trì và nâng đỡ nó qua lời của Ngài. Sức mạnh trong Lời phán của Đức Chúa Trời cũng nằm trong lời được viết xuống của Ngài. Chính Đức Thánh Linh hoạt động trong buổi Sáng Thế cũng đã tích cực hoạt động trong việc soi dẫn nỗ lực viết Kinh Thánh. Ngài có mặt khi chúng ta đọc hoặc chia sẻ Kinh Thánh với người khác. Lời Đức Chúa Trời chứa đựng quyền năng ban sự sống, thay đổi cuộc sống và năng lực sáng tạo. “Năng lượng sáng tạo dựng nên thế giới đến từ lời của Đức Chúa Trời. Lời này truyền đạt năng lực và sinh ra sự sống. Mỗi mệnh lệnh là một lời hứa; được chấp nhận bởi ý chí, được tiếp đón vào linh hồn, và mang theo sự sống của Đấng Vô hạn. Nó biến hóa bản chất và tái tạo linh hồn theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.” – Ellen G. White, *Education*, trang 126.

Chúng ta nắm lấy những lời hứa tiềm tàng trong Lời Chúa, cuộc sống của chúng ta thay đổi và khi chúng ta giúp tha nhân cũng đón lấy những lời hứa tuyệt diệu ấy, Đức Thánh Linh cũng sẽ thay đổi cuộc sống của họ.

Hãy tưởng tượng hình ảnh này: Đức Chúa Trời phán và sự vật liền hiện ra. Chúng ta cảm nhận ý nghĩa của hiện tượng này như thế nào? Thực tại lạ lùng này cho chúng ta biết gì về quyền năng của Ngài? Tại sao chúng ta cảm thấy được an ủi bởi lẽ thật này về năng lực sáng tạo của Đức Chúa Trời?

3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC LỜI CHÚA

Nghiên cứu Lời Chúa có nhiều lợi ích. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng, qua các lời hứa trong Kinh Thánh, chúng ta trở thành những “người dự phần bốn tánh Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:4). Sứ đồ Gia-cơ nói về “lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em” (Gia-cơ 1:21). Sứ đồ Phao-lô thêm rằng “đạo của ơn Ngài . . . có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh” (Công vụ 20:32). Thánh kinh có mục đích cứu chuộc. Theo dõi Đức Chúa Giê-su trong suốt Kinh Thánh, chúng ta được thay đổi. Bằng cách ngắm xem Ngài trong lời của Ngài, chúng ta trở nên giống như Ngài (2 Cô-rinh-tô 3:18). “Luật trí thức và thiêng liêng định rằng chúng ta biến hóa theo điều chúng ta ngắm xem. Tâm trí lần lần hòa hợp theo vật mình ngưỡng mộ, rồi trở nên giống như vật mình ham mến và tôn sùng.” – Ellen G. White, *Thiện Ác Đấu Tranh*, trang 489.

Đọc 2 Ti-mô-thê 3:14–17 và Giăng 17:14–17. Nghiên cứu Lời Chúa còn có những lợi ích bổ sung nào khác?

Viết cho người bạn đồng hành trẻ tuổi của mình là Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô khuyên anh ta hãy trung thành với Kinh Thánh và chia sẻ những lợi ích của việc nghiên cứu Lời được soi dẫn. Theo sứ đồ Phao-lô, “vốn có thể khiến . . . khôn ngoan để được cứu bởi đức tin”. Kinh Thánh tiết lộ sự thật và phơi bày lỗi lầm. Nó phác thảo kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Nó chỉ trách tội lỗi của chúng ta, sửa chữa suy nghĩ sai lầm của chúng ta và dạy dỗ chúng ta trong sự công bình. Kinh Thánh tiết lộ sự công bình của Đấng Cơ Đốc. Các sự dạy dỗ của Kinh Thánh dẫn chúng ta từ sự điên rồ của tình trạng đầy tội lỗi của chính chúng ta đến vẻ đẹp của sự công bình của Ngài. Khi chúng ta thấy tình yêu bao la vô kỷ của Đức Chúa Giê-su trái ngược hẳn với lòng vị kỷ nhỏ nhen của chúng ta, chúng ta đứng đó đầy ngỡ ngàng. Khi qua Kinh Thánh chúng ta thấy được chiều sâu thăm thẳm của lòng nhân từ và mối quan tâm của Ngài, đời sống của chúng ta cũng thay đổi theo. Khi chúng ta chia sẻ lời Ngài với người khác, họ cũng được biến đổi triệt để. Nhìn ngắm Đức Chúa Giê-su trong lời của Ngài, chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Làm chúng không phải là chia sẻ những gì chúng ta nghĩ hoặc thậm chí những gì chúng ta tin, nhưng là chia sẻ những sự thật vĩnh cửu được tìm thấy trong Lời Chúa. Khi cuộc sống chúng ta được Lời Chúa ban phước dư dật, chúng ta có đủ uy tín để nói với người khác rằng cuộc sống của họ cũng có thể được ban phước giống như vậy.

Hãy suy nghĩ về một giai đoạn khó khăn mà cá nhân bạn phải đối mặt và lúc ấy bạn cảm thấy Lời Chúa chúng tỏ là một sức mạnh quan trọng cho bạn. Bạn đã học được gì từ kinh nghiệm đó?

4. ÁP DỤNG LỜI CHÚA

Ai đó đã đếm được hơn ba ngàn lời hứa trong Kinh Thánh. Mỗi lời hứa này đều xuất phát từ trái tim của một Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng mà “bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trở hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). Những lời hứa của Đức Chúa Trời là những cam kết Ngài làm với mỗi người chúng ta. Khi chúng ta xưng nhận các lời hứa này bằng đức tin và dạy người khác cũng xưng nhận chúng, các phước lành của thiên đàng sẽ tuôn đổ vào cuộc đời chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh thực tại thiêng liêng này trong Rô-ma 8:32 “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” Sứ đồ Phi-e-rơ làm sáng tỏ lời hứa này, tuyên bố rằng: “Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” (2 Phi-e-rơ 1:3). Qua cái chết của Đấng Cơ Đốc trên thập tự giá, và sự chiến thắng vẻ vang của Ngài trước Sa-tan, các chủ quyền và thể lực ghê gớm của địa ngục, Ngài đã cung cấp đủ mọi phương tiện cần thiết để chúng ta có thể sống một cuộc sống thiêng liêng và tin kính. Ngài cũng hứa sẽ cung cấp cho các nhu cầu thể chất cơ bản của chúng ta.

So sánh 1 Giăng 1:7-9 và Phi-líp 4:13, 19. Mặc dù những lời hứa này khá khác nhau, nhưng chúng dạy chúng ta sự kiện gì về cá tính của Đức Chúa Trời? Những lời hứa này đã tác động đến cuộc sống của bạn như thế nào?

Các lời hứa mà chúng ta đã đọc trong các đoạn này, mỗi lời đề cập một đề tài khác nhau, nhưng bức tranh tả Đức Chúa Trời đều rất giống nhau. Chúng tỏ lộ một Đức Chúa Trời đầy tha thứ yêu thương, có quyền năng vô hạn và chăm sóc cho các nhu cầu cơ bản của chúng ta. Các lời hứa này đảm bảo với chúng ta rằng Chúa ngày đêm lo lắng cho chúng ta.

Đọc Hê-bơ-rơ 3:19; 4:1-3; và Ma-thi-ơ 13:58. Những câu này cho chúng ta biết gì về sự cần thiết của đức tin?

Có rất nhiều lời hứa thật tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Khi bằng đức tin, chúng ta xưng nhận và tin chắc các lời hứa ấy, bởi vì chính Đấng Cơ Đốc đã thể hứa chúng, thì các phước lành của những lời hứa sẽ trở thành của chúng ta. Sự thiếu niềm tin vào khả năng của Đức Chúa Trời – để thực hiện những gì Ngài đã hứa trong lời nói của Ngài – hạn chế việc ứng nghiệm của những lời hứa ấy trong đời sống chúng ta. Hãy cầu nguyện xin Chúa dẫn bạn trong tuần này đến một người đang cần những lời hứa đầy hy vọng của Thánh Kinh.

5. CHIA SẺ LỜI CHÚA

Tin vui thì cần san sẻ. Hãy nghĩ về một lúc nào đó trong đời bạn khi bạn rất vui mừng vì có một tin vui. Đó có thể là ngày bạn đã đính hôn để kết hôn, sinh con, được việc làm mới hoặc mua một chiếc xe hoặc nhà mới. Bạn đã rất phấn khích đến nỗi bạn không thể chờ đợi để chia sẻ cái tin ấy.

Thật tuyệt diệu nếu chúng ta có thể chia sẻ niềm vui của mình với người khác. Và cái tin vui nhất trong toàn vũ trụ là câu chuyện về Đức Chúa Giê-su. Khi chúng ta khám phá những hiểu biết mới trong lời Ngài về sự cứu rỗi qua chính Ngài là Đấng Cơ Đốc, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui, và chúng ta chỉ mong muốn nói cho người khác cùng biết. Khi những quyền lực tôn giáo cố gắng ngăn chặn việc rao giảng của các môn đồ, sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: “Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (Công vụ 4:20).

Ngay khi một tội nhân vừa đầu phục Đấng Cơ Đốc, trong lòng liền nảy sinh ước muốn làm cho người khác biết về một bạn quý mà cá nhân ấy đã tìm được trong Đức Chúa Giê-su; không thể nào bịt miệng được lễ thật cứu rỗi và lễ thật thánh hóa trong một tấm lòng tràn trề hạnh phúc. Nếu chúng ta được mặc lấy sự công bình của Đấng Cơ Đốc và ngập đầy niềm vui của Đức Thánh Linh của Ngài ngự trị trong tâm hồn mình, chúng ta sẽ không thể giữ được sự an nhiên tự tại.” – Ellen G. White, *Steps to Christ*, trang 78.

Trong Rô-ma 1:14–16, sứ đồ Phao-lô đã viết: “Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma. Sự cứu rỗi bởi đức tin. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.”

Sứ đồ Phao-lô không bao giờ mệt mỏi kể chuyện cải đạo của mình. Tâm hồn ông lai láng niềm vui trong Đức Chúa Giê-su. Đối với ông, tin tốt thì phải chia sẻ, và ông không thể giữ im lặng được.

Ê-sai 50:4, Truyền đạo 3:1 và 2 Ti-mô-thê 4:2 dạy những nguyên tắc hệ trọng nào của việc chia sẻ Lời Chúa?

Khi chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Đấng Cơ Đốc và cho sự phục vụ của Ngài, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta để có thể “ăn nói khôn khéo” hay nói đúng lúc đối với những ai mà Ngài đã mở rộng cõi lòng. Trong tất cả các cuộc làm chứng, chúng ta phải luôn ghi nhớ ba nguyên tắc Kinh Thánh: nói gì, nói cách nào và nói lúc nào.

Ai là một số người mà bạn tiếp xúc, và làm thế nào bạn có thể là nhân chứng hữu hiệu hơn đối với các người đó?

NGHIÊN CỨU BỒ TÚC:

Đức Chúa Trời đang ráo riết hành động trong tâm hồn của những người xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta có sự bèn nhạy thuộc linh để nhận biết Ngài đã làm việc ở đâu, chúng ta sẽ thường xuyên phát hiện các cơ hội thuận lợi để chia sẻ lời của Ngài với những người khác. Khi Chúa đã sửa soạn và làm mềm lớp đất của con tim rồi, chúng ta sẽ có cơ hội để gieo hạt giống phúc âm. Đức Thánh Linh đã chuẩn bị trái tim của Ni-cô-đem, người đàn bà bên giếng, người đàn bà mất huyết, kẻ trộm trên thập tự giá, thầy đội La Mã và nhiều người khác nữa để đón nhận lời của Ngài trước khi Đức Chúa Giê-su gặp họ. Qua hoàn cảnh sống của họ và ấn tượng mà Đức Thánh Linh đã để lại trong lòng họ, họ đã được chuẩn bị để tiếp nhận thông điệp của Đấng Cơ Đốc.

Chúng ta có thể có khuynh hướng ngần ngại khi hỏi thẳng người khác nếu chúng ta có thể cầu nguyện với họ, chia sẻ một lời hứa Kinh Thánh hoặc cho họ một ít tài liệu. Thường thường khi chúng ta cảm thấy muốn chia sẻ đức tin của mình với ai đó, ấy là vì Đức Thánh Linh, Đấng đã gây ấn tượng cho chúng ta, cũng đã gây ấn tượng cho cá nhân đó để sẵn sàng tiếp nhận sự làm chứng của chúng ta.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Nếu có ai mang mặc cảm tội lỗi nặng nề về một chuyện nào đó đến với bạn và cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời, bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào, và bạn sẽ chia sẻ những câu Kinh Thánh nào? Trong đời, bạn đã có kinh nghiệm bản thân nào về cảm giác tội lỗi và quyền năng của sự tha thứ của Đức Chúa Trời chưa?
2. Đôi khi Đức Chúa Trời đưa một số người vào cuộc đời của chúng ta bởi vì Ngài mong muốn họ biết chân lý của Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên nhạy cảm hơn với sự hướng dẫn của Ngài?
3. Hãy suy nghĩ thêm về quyền năng của Đức Chúa Trời và Lời của Ngài như được bày tỏ trong sự tích sáng thế và trong chính công trình Sáng tạo. Chúng ta hầu như không thể nắm được khái niệm vũ trụ vì nó quá vĩ đại và bao la. Hãy suy nghĩ về khái niệm rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra vũ trụ ấy, đương nhiên phải vĩ đại hơn các loài thọ tạo do Ngài tạo ra. Làm thế nào chúng ta có thể tìm được sự an lòng trong nhận thức rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ có một quyền năng thật phi thường? Và không chỉ Ngài có sức mạnh vô song, mà Ngài cũng yêu thương chúng ta vô vàn. Kiến thức trên đây về Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta hy vọng lớn lao nào? Và kiến thức này có thể giúp chúng ta như thế nào trong việc trở thành những chứng nhân hữu hiệu hơn cho thể nhân về Đức Chúa Trời?